

Chung TC - H
- Sao gửi LT - Ông Tây W/B

**BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 763 -TB/HVCTQG

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ T. LAI CHÂU
Số: 617
Ngày: 06/12/2021
Chuyên: Đ/c Tây

THÔNG BÁO

Chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại các Trường Chính trị cấp tỉnh

Ngày 6/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Tiếp đó, ngày 9/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Tại hai cuộc Hội thảo trên, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, định hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII trong thời gian tới. Để phát huy kết quả của các cuộc Hội thảo và có cơ sở cho các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (sau đây gọi tắt là Trường Chính trị cấp tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện thông báo khái quát nội dung chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại các Trường Chính trị cấp tỉnh như sau:

1. Tiếp theo thành công của Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021, hai cuộc Hội thảo nói trên là sáng kiến có ý nghĩa quan trọng đặt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của



Đảng và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua năm tình hình cho thấy, dưới sự chỉ đạo của các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị cấp tỉnh đã chủ động triển khai, có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo và đạt được kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, cần phát huy hơn nữa để khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của các Trường Chính trị cấp tỉnh trên mặt trận tư tưởng, lý luận trong bối cảnh hiện nay.

2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII trong thời gian tới, trước hết, cần thống nhất và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm các Trường Chính trị cấp tỉnh đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những yêu cầu đặt ra gắn liền với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; sự phối hợp giữa các lực lượng mà nòng cốt là Ban Tuyên giáo, trường chính trị, lực lượng vũ trang địa phương. Cần nhận thức rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một mặt trận rộng rãi, không chỉ là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cán bộ nòng cốt các cấp mà là của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương là rất quan trọng.

Đồng thời, cần tỉnh táo nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt và nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn, phương thức, hình thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là khi chúng là những kẻ thù giấu mặt, cơ hội chính trị, lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, để từ đó có đối sách, phương pháp đấu tranh phù hợp, đạt hiệu quả cao.

3. Triển khai các phương pháp đấu tranh hiệu quả, sáng tạo, mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, với tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết là tuyên truyền,

giới thiệu đầy đủ và đúng đắn nội dung cương lĩnh, đường lối của Đảng, đưa ra các luận cứ vững chắc để khẳng định những thành quả mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trên các chặng đường cách mạng; tăng cường thông tin, tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường “sức đề kháng”, năng lực phân biệt đúng - sai cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các thông tin xấu độc. Đồng thời, đấu tranh trực diện với các luận điệu sai trái, xuyên tạc bằng các bài viết đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm khoa học, báo điện tử, các trang mạng xã hội. Nâng cao chất lượng của các bài viết với lập luận, văn phong dễ hiểu, dễ đọc, bảo đảm luận cứ khoa học chắc chắn, xác đáng, thuyết phục, khiến cho người đọc “tâm phục, khẩu phục”, tránh đấu tranh một cách hời hợt, xuôi chiều dễ dẫn đến phản tác dụng.

4. Chú trọng tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là “sứ mệnh” của các Trường Chính trị để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Tích hợp” ở đây cần phải được hiểu là tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính cập nhật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn và phải được thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình giảng dạy (giáo trình, giáo án, chuyên đề bổ trợ, hướng dẫn thảo luận, nội dung ôn tập, đánh giá, rèn luyện của học viên...).

Trong từng bài giảng, đội ngũ giảng viên cần lan toả tinh thần trách nhiệm, truyền tri thức, phương pháp, kỹ năng và cảm hứng cho học viên. Khẳng định những thành tựu lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học của các chủ trương, đường lối, chính sách; nhận diện đầy đủ những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đưa ra luận cứ đấu tranh, phản bác, vạch rõ tính chất phản khoa học, phản động của các luận điệu trên. Khắc phục bằng được tình trạng “lười học lý luận chính trị” hoặc học một cách qua loa, đối phó, học để lấy bằng cấp của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bởi chính sự chưa nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị sẽ dẫn đến tình trạng thiếu vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, dễ hoang mang, dao động, dễ đánh mất niềm tin.

5. Trong quá trình xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, cần chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Cần xác định rõ kết quả nghiên cứu khoa học là nguồn chất liệu quan trọng để mỗi cán bộ, giảng viên khai thác, vận dụng sáng tạo và tích hợp vào trong từng bài giảng, bài viết. Tăng cường nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ địa phương; bảo vệ và tham gia xây dựng chính sách phát triển của địa phương. Định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục phục vụ đấu tranh phản bác.

6. Xây dựng, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Các Trường Chính trị địa phương là nơi tập trung lực lượng hết sức quan trọng, với đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, vững vàng về chính trị, nhận thức lý luận và thực tiễn ngày càng được nâng cao, do đó cần đa dạng hóa hơn nữa hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động, khuyến khích sự chủ động tham gia của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia, lực lượng nòng cốt, am tường lý luận, có kiến thức thực tiễn, có khả năng bút chiến, luận chiến để tham gia xây dựng các tuyên bài viết chất lượng (nhất là trên mạng xã hội) có đủ sức thuyết phục, đấu tranh có căn cứ trước những luận điệu sai trái, gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Tăng cường sự tham gia của các giảng viên có kinh nghiệm trên các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan, ban, ngành ở địa phương. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố, ban, ngành, đoàn thể về nội dung, phương thức, hình thức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW để phục vụ tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, tăng cường phối hợp hoạt động với các Ban Chỉ đạo 35 thuộc hệ thống chính trị địa phương; phối hợp lực lượng với các cơ quan trong và ngoài lực lượng vũ trang và giữa các trường chính trị cấp tỉnh với nhau, nhằm tạo nên một "thế trận" rộng

lớn. Ngoài ra, chú ý kết nối, lan tỏa các công cụ truyền thông của các cơ quan, đơn vị để tạo ra mặt trận đồng đảo, mang tính hệ thống và hỗ trợ lẫn nhau. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương và giữa các trường chính trị cấp tỉnh.

8. Trên cơ sở kết quả cuộc thi viết chính luận năm 2021, theo chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng quy mô, đối tượng của cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022 với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó nòng cốt là hệ thống trường Đảng, Ban Tuyên giáo, lực lượng vũ trang, đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng. Do đó, sau khi Ban Tổ chức ban hành kế hoạch cuộc thi, đề nghị các Trường Chính trị cấp tỉnh có hình thức phù hợp nhằm triển khai, phát động cuộc thi tại đơn vị và động viên, khuyến khích đồng đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, nhiệt tình tham gia cuộc thi có hiệu quả cao.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo các đồng chí quán triệt, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Học viện (để b/c),
- Các Trường chính trị cấp tỉnh,
- Lưu: VT; VPBCĐ35HV, Vụ Các trường chính trị.



Lê Văn Lợi
Phó Trưởng Ban thường trực
Ban Chỉ đạo 35 Học viện